



เทวาลัย

सानสายใยชาวอักษร



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๘ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕



ข่าวจากฝ่ายวิจัย

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของประเทศตุรกี



Professor Erkan Kirbiyik ผู้แทนจาก Suleyman Demirel University ประเทศตุรกี และ Mr.Zeki Parilti ผู้อำนวยการฝ่ายวัฒนธรรมของสมาคมธุรกิจไทย-ตุรกี ได้มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัครวิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ นันตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์ของการมาเยือน เพื่อเยี่ยมคารวะคณบดี และเพื่อหาแนวทางการร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Suleyman Dermirel University ซึ่งการทำสัญญา MOU ต้องทำในระดับมหาวิทยาลัย

ผู้แทนมหาวิทยาลัย Universitas Pendidikan ประเทศอินโดนีเซีย มาเยือนคณะอักษรศาสตร์



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Safrina Noorman และอาจารย์ Dian Dia-an จากภาควิชา English Education Department มหาวิทยาลัย Universitas Pendidikan ประเทศอินโดนีเซีย ได้มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 เพื่อปรึกษาหารือ เรียนรู้เรื่องการสอนและการทำวิจัย รวมทั้งขอความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรของ English Literature and Linguistics Study Program

ในการนี้ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตรภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้ให้การต้อนรับ ได้เล่าถึงประสบการณ์ของภาควิชาภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา English Literature and Linguistics Study Program ซึ่งเพิ่งเริ่มก่อตั้งขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Safrina Noorman แสดงความขอบคุณและจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปประชุมร่วมกับคณาจารย์ภาควิชา อีกทั้ง จะพยายามเชิญตัวแทนภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ ไปร่วมในการสร้างและปรับหลักสูตรด้วย



ข่าวจากภาควิชาภาษาตะวันออก

ทุนสนับสนุนการศึกษาภาษาจีนระดับอุดมศึกษา

นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาภาษาจีนระดับอุดมศึกษา จากนายสรรคต์ เชื้อปัญญาวิทย์ นายกสมาคมตระกูลเชื้อ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ทุนนี้เป็นทุนที่มอบแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนภาษาจีนเป็นวิชาเอกในระดับมหาวิทยาลัย มีผลการเรียนดีเยี่ยมและมีความประพฤติดี เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาภาษาจีนซึ่งปัจจุบันถือเป็นภาษาที่สำคัญในสังคมโลก และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนในการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน

นิสิตที่ได้รับทุนในปีการศึกษา 2554 ได้แก่

- 1) **ทุนสวีฝู (徐福)** สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ผู้รับทุน นางสาวอชิรญา จิตต์โกมุท
นางสาวฐานิสรา อมรชัยวุฒิกุล
- 2) **ทุนสวีเม่ากง (徐茂公)** สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
ผู้รับทุน นายพาสนินทร์ วงศ์วุฒิสาโรช





ข่าวจากศูนย์สารสนเทศมนุษยศาสตร์

Learning Common – สรรพศาสตร์สโมสร ศูนย์การเรียนรู้ Indy แบบพอเพียง



ประกอบกับผู้ใหญ่อยุ่ใจดีให้พื้นที่เพิ่มในอาคารใหม่ที่สร้างขึ้น Learning Common ที่แสนจะ Trendy อย่าง “พอเพียง” จึงเกิดขึ้น มีทุกอย่างให้เพียงพอที่จะอยู่ในกระแสและได้ใจลูกค้า นิสิตป.ตรี ลูกค้ำกลุ่มเป้าหมายของ Learning Common – สรรพศาสตร์สโมสร (คำบัญญัติของท่านคณบดี



เครื่องไม้เครื่องมือเราเข้ายุคเข้าสมัยสวยงาม และ “เดิน” สดๆ (ในตอนตั้งต้นเมื่อต้นปีที่แล้ว) เราเน้น Content หรือเรื่อง E-Resource จึงมีบริการ Comp. กำลังสูง ในส่วนที่จัดไว้เป็น Wired Area ที่ลูกค้ำจะทำการบ้าน คร่ำเคร่งบนจอได้มีที่นั่งเดี่ยวให้นั่งทำงานส่วนตัวตามลำพัง สิ่งดีพิมพ์มีบ้าง ไม่ลืม “ราก” หรือพวก Reference หนังสืออ่านประกอบ Course ต่างๆ และเมื่อ L.C. เป็นเด็กป.ตรี จึงมีมุม Test Kits เพื่อฝึกซ้อมการสอบ TOEIC, TOEFL และคู่มือ Study Abroad ไว้ให้ Catalog ตามประเทศ เพื่อเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องใจจะไปเรียนต่อ

ในยุคการเรียนรู้ที่ต้องใช้ IT เป็นตัวนำทาง ห้องสมุดที่ใช้เคยอยู่ในกำมือ กลายเป็น “ลูกค้า” ที่ต้องเอาใจ เพื่อจะเป็นช่องทางได้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ห้องสมุดของคณะอักษรศาสตร์ที่เป็นต้นกำเนิดวิชาชีพบรรณารักษ์ จำต้องปรับตัวให้ In Trend



ประพจน์ อัครวิรุพหการ) ที่จะเก็บนิสิตไว้ ไม่ให้มุ่งไป แต่ศูนย์การค้าข้างบ้าน มีโรงหนังย่อยๆ ที่ใช้ได้ อเนกประสงค์ ห้องเรียนกลุ่มย่อย ดูหนังกลุ่มใหญ่ มี Streaming ที่ให้บริการดูหนังฟังเพลงที่ได้รับ Assign มา มีห้องฝึกอบรมตัดต่อ Clip สอน Program ใหม่ๆ โดยการจองใช้แบบสิทธิเสมอกันไม่ว่าครู ไม่ว่าลูกศิษย์ ทุก Request เป็นแบบ First Come First Serve (สอน ประชาธิปไตยไปในตัว)





เราไม่ลืมว่าเด็กสมัยนี้ จะมี Comp. เดิน ๆ ของตัวเอง ครึ่งหนึ่งของทั้งชั้นจึงเป็น Wireless ที่พวกน้อง ๆ หนู ๆ จะเอาเครื่องของตัวเองมานั่ง ๆ นอน ๆ อ่านหนังสือ นิตยสาร ทำกิจกรรมกลุ่ม ปรีกษาหรือกันได้ โดยจะต้องเคารพสิทธิของ ผู้อื่น ด้วย แม้ว่าปัจจุบัน “เสียง” ไม่ใช่สิ่งต้องห้าม บรรณารักษ์จะไม่แสดงบทบาท “นางพญาจิ้งจอก” อีก

ต่อไป แต่ก็ควรจำกัด Decibel ของเสียง ซึ่งในบางครั้งที่โล่งซึ่งเราจัดเฟอร์นิเจอร์แบบ Flexible เบบาง นุ่มสบาย เคลื่อนย้ายไปได้ตามสะดวก จะกลายเป็นสนามเด็กเล่น บางโอกาส กลายเป็นที่นอน จนเป็นที่กล่าวขานกันว่า เมื่อหนู ๆ ชวนกันไป L.C. จะชวนว่า “ไปโรงแรมของพวกเรา” กันเถอะ ในหลายๆ ครั้ง และบ่อย ๆ จนมีเสียงบ่นดัง ๆ เล่าลือ ต่อว่ากันว่า



“คณิตอักษรใจดีลงทุนสร้างที่พักผ่อนหลับนอนให้เด็ก” ซึ่งคณิตอักษรก็ยอมรับอย่างหน้าชื่นว่า “จะนอนบ้าง อ่านบ้าง ทำการบ้าน หรือทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นบ้าง ก็ชั่งเออะ (ไม่ใช่ชั่งหัวมัน) “ใครจะไปนั่งอ่านได้ตลอดเวลา ก็ต้องมึ่งว่ง มีเพลียบ้างละ ดึกว่าไปอยู่ตามศูนย์การค้า”

เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า Game ต่าง ๆ ถ้าเลือกมาโดยมีวัตถุประสงค์ดีจะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้การสอน ถ้าเป็นการเพิ่มทักษะภาษา คำศัพท์

ฝึกสมาธิ กลยุทธ์ต่างๆ เราจึงเตรียมพวก Board game ต่าง ๆ ไว้ให้ เช่น Scrabble, Monopoly, หมากล้อม, Cranium เป็นต้น ซึ่งก็เป็นที่ถูกอกถูกใจ นักหนา มีการเรียกร้องขอเกมส์เพิ่ม ซึ่งแน่ละ ต้องจัดให้

นอกจากนี้ การเรียนรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ ไม่ได้ได้จากหนังสือ และ E-Resource ทั้งหลายเท่านั้น ความโอ้โถงของพื้นที่ทำให้เราสามารถขยายใช้จัดนิทรรศการกับองค์การระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อให้เด็ก ๆ ของเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติในพื้นที่จำกัดแต่เพียงพอ



เสียงบ่นจากผู้คร่ำเคร่ง และคุ้นชินกับห้องสมุดแบบเก่ามีมาเป็นระยะ แต่แล้วทุกคนก็ต้องยอมรับว่า ในเมื่อมันใช้คำว่า Learning Common จะไปห้ามใช้เสียงได้อย่างไรละ ถ้าเช่นนั้นผู้ต้องการความสงบในการทำงานจะมีสิทธิไหม?

มี...แน่นอน เราได้เตรียมที่ใหม่ไว้แล้ว Research Library ในที่เก่าที่เคร่งขรึม สง่างาม คอยติดตามต่อไป...



ข่าวจากภาควิชาประวัติศาสตร์

ข่าวนิสิตรับทุน

นิสิตปริญญาโทภาควิชาประวัติศาสตร์ 3 คน คือ

1. นายวีระยุทธ ปีสาลี (หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “ชีวิตยามค่ำคืนในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2427-2488” อาจารย์ ดร. ธนาพล ลีมอภิชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา)
2. นางสาววิศรา ตั้งคำวานิช (หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “รุ่งอรุณแห่งความสุข”: การสร้างประวัติศาสตร์ “สุโขทัย” พ.ศ. 2450-2534 อาจารย์ ดร. วิลลา วิลัยทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา)
3. นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน (หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “ก่อนจะเป็น ปตท.”: ประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียมในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2489 ถึง 2521 อาจารย์ ดร. วิลลา วิลัยทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา)

ได้รับการคัดเลือกจาก Asia Research Institute (ARI), National University of Singapore ให้ได้รับทุน Asian Graduate Student Fellowship 2012 เพื่อไปทำการวิจัยเอกสารเพิ่มเติมที่ห้องสมุดของ NUS และหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ ภายใต้การชี้แนะเพิ่มเติม (mentorship) จากคณาจารย์ของ ARI และภาควิชาที่เกี่ยวข้องของ NUS เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยร่วมกับนิสิตปริญญาโท-เอกจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2555 รวม 2 เดือนครึ่ง ทั้งนี้ ทุน Asian Graduate Student Fellowship 2011 ของ ARI ให้ค่าเดินทางไปกลับ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงตลอดเวลา 2 เดือนครึ่ง นับเป็นเวลากว่า 6 ปีแล้ว ที่นิสิตบัณฑิตศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับทุนดังกล่าวนี้



ใครทำอะไรที่ไหน

- ✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากกองบรรณาธิการวารสาร BU Academic Review มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการเขียนบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร BU Academic Review ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 จำนวน 1 เรื่อง ในหัวข้อ “Scripts and Written Language”
- ✉ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร ชุตินทรานนท์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก และอาจารย์ ดร.ไกล่รุ่ง อามระดิษ ภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย ให้เข้าร่วมโครงการนำนิสิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ) ไป Travelling Classroom ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 18 -28 เมษายน 2555
- ✉ รองศาสตราจารย์ปรีมา มัลลิกะมาส ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจและวิพากษ์เนื้อหาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษตามแบบ มคอ.3
- ✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารินทร์ ประดิษฐ์ทัศน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก และอาจารย์ ดร.ตินาร์ บุญธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากสถาบันเอเชียศึกษา เป็นคณะกรรมการกลุ่มย่อยในโครงการศึกษาข้อมูลและทิศทางแผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2555-2570)
- ✉ รองศาสตราจารย์จรรุณี หงส์จรรู ภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ฝึกซ้อมและอำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียง ในงานเลี้ยงรับรองเพื่อฉลองวาระครบรอบ 150 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเยอรมนี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 18.00–21.00 น. ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ
- ✉ รองศาสตราจารย์จรรุณี หงส์จรรู ภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้อำนวยการเพลงที่คริสตจักรฯ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2555–1 เมษายน 2555
- ✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ.2555 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดังกล่าว จำนวน 4 ครั้ง ตามแผนปฏิบัติงาน

✉ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ ภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายหัวข้อ “Religion and Politics in Contemporary Thailand” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

✉ อาจารย์สถาพร อรุณวิลาศ หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย ได้รับเชิญจากวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย เป็นวิทยากรนำนักศึกษาไปทัศนศึกษา รายวิชาศิลปนิพนธ์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ณ จังหวัดสระบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา

✉ อาจารย์ ดร.สุวรรณา สถาปัตย์พัฒนา ภาควิชาภาษาตะวันตก ในฐานะเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ประสบการณ์ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 และการดำเนินงานการใช้ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 3 ของสถาบัน อุดมศึกษา" จำนวน 4 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ นางกัญญ์กนก สิงห์ฤกษ์ โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com